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15.  Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn: 

 
Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá svör við af hverju fækkað hafi 
verið um 2,5 stöðugildi í þjónustuveri. Í stað þess að fækka ætti frekar að 
fjölga stöðugildum því fólk kvartaði yfir því að það væri erfitt að komast 
að í síma og sérstaklega á ákveðnum tímum. Hverjar eru ástæður fyrir því 
að fækkað er í þjónustuveri og  hvaða áhrif  hefur það  á þjónustuna? Þetta 
er skerðing á þjónustu og einnig hefur opnunartími þjónustuvers verið 
styttur. Fólk þarf að geta náð sambandi og sér í lagi þeir sem eru ekki að 
nota tölvur og net. Enn er hópur sem notar aðeins síma og er því ekki með 
rafræn auðkenni. Ekki er heldur hægt að gera kröfu um að allir hafi rafræn 
skilríki, ef það yrði gert þá myndu alltaf einhverjir verða út undan þeir sem 
ekki treysta sér til að nota rafræn skilríki. 

 


